



ข่าวสารสำหรับประชาชน

เรื่องโรคติดต่อทั่วไปและภัยสุขภาพ

สำนักโรคติดต่อทั่วไป

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 3183

ฉบับที่ ๒๘/๕๕ (วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕)

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมรวมพลังใจสู้จรฯ ครั้งที่ ๒
“ร่วมใจป้องกันโรคในช่วงอากาศเปลี่ยน ปลายฝน...ต้นหนาว”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา บุรณศิริ เป็นประธานเปิดงาน

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี



การจัดงานมหกรรมรวมพลังใจสู้จรฯ “ถอดรหัสปัญหาสุขภาพ บทเรียนน้ำท่วม ๕๔ รับมือน้ำท่วม ปี ๕๕” แก้ปัญหาโดยชุมชน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่เสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลปลายบาง ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลปลายบาง รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในเขตอำเภอบางกรวยและบางใหญ่ โดยเข้าร่วมกิจกรรมในงานอย่างคับคั่งกว่า ๑,๘๐๐ คน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน จึงมอบหมายให้สำนักโรคติดต่อทั่วไป จัดกิจกรรมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง คือ วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมจากการจัดงานครั้งที่แล้ว คือเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบัวทองและอำเภอบางใหญ่ จำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ - ๓,๕๐๐ คน เกิดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะอุทกภัย รวมทั้งการป้องกันโรคในช่วงอากาศเปลี่ยน ปลายฝน...ต้นหนาว และมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในระยะยาว รวมทั้งสร้างพลังชุมชนในการดูแลกันและกัน ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



ทั้งนี้ฐานหรือนิทรรศการในการเรียนรู้จึงประกอบด้วยความรู้หลากหลายด้วยกัน เช่น การป้องกันการจมน้ำและไฟฟ้าช็อต ความรู้เรื่องโรคฉี่หนู ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วง ความรู้เรื่องโรคระบบทางเดินหายใจ ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรู้เรื่องการกลับบ้านปลอดภัยห่างไกลโรค การอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม อสม. รับภัยพิบัติ สุขภาพจิตชุมชน การป้องกันการติดเชื้อไวรัส รวมทั้งนิทรรศการภาพถ่ายเหตุการณ์และการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในระหว่างภาวะอุทกภัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้ความรู้บนเวที มีนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง

มาร่วมงานมหกรรมฯ มีงานแสดงสินค้า OTOP ของจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งมีเอกสารและของแจกมากมาย

